

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเผยแพร่โครงการและรับฟังความคิดเห็นประชาชนของ กปภ.

(โครงการปรับปรุงขยาย ปรับปรุงหลังรับโอนกิจการประปา โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการปรับปรุงเส้นท่อ และโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โครงการปรับปรุงระบบประปาและอาคารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)

ผังกระบวนการ	ระยะเวลา	รายละเอียดงาน / Control Point (CP)	ผู้รับผิดชอบ	เอกสาร/องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้อง
	1 สัปดาห์	สรุปแผนงานโครงการตามแบบฟอร์ม - ข้อมูลโครงการ - พื้นที่ดำเนินการ - ผลกระทบ - มาตรการป้องกันผลกระทบ	- งานวิศวกรรมโครงการหลัก(1) - งานวิศวกรรมโครงการ1-2 (1) - งานเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการหลัก (1) งานเศรษฐศาสตร์และการเงินโครงการ 1-2 (1) - งานจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม (2)	- แผนงานโครงการ (เบื้องต้น)
	2 เดือน (ล่วงหน้า1ปีงบประมาณ)	- รวบรวมสรุปแผนงานโครงการและประสานกองบริการสารสนเทศเพื่อนำข้อมูลลงเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(เว็บไซต์) - จัดทำหนังสือแจ้ง จังหวัด อำเภอ และ อปท. พร้อมแนบสรุปแผนงานโครงการ/แผนที่และแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็น	- งานจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม - กองบริการสารสนเทศ	- พบ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 - สรุปแผนงานโครงการและแผนที่อย่างง่าย
	1 สัปดาห์	- โครงการที่มีความอ่อนไหว โครงการอาจมีผลกระทบต่อ กว้างขวาง แหล่งน้ำดิบมีข้อจำกัด	- งานจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม - งานจัดเตรียมความพร้อมที่และแหล่งน้ำ (1-2)	- แผนงานโครงการ (เบื้องต้น) - สรุปแผนงานโครงการ (1) และแผนที่อย่างง่าย (2) - แบบสอบถาม
	กำหนดระยะเวลาไม่ได้	- จัดหาสถานที่จัดประชุม เสนออปท. รวบรวมรายงานฯ - ติดประกาศให้ประชาชนทราบรายละเอียดการประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน - ชี้แจงโครงการ และตอบข้อซักถาม	- งานจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม - งานจัดเตรียมความพร้อมที่และแหล่งน้ำ (1-2)	- เอกสาร/รายละเอียดแผนงาน - สรุปแผนงานโครงการและแผนที่อย่างง่าย - แบบสอบถาม
	2 สัปดาห์	- จัดทำรายงานการประชุม เสนออปท. รวบรวมรายงานฯ - รวบรวมแบบสอบถาม ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ - สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เสนอรายงานฯ และขอความเห็นชอบผู้ว่าการ	- งานจัดเตรียมความพร้อมที่และแหล่งน้ำ (1-2) (กรณีมีพื้นที่อ่อนไหว) - งานจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กรณีไม่มีพื้นที่อ่อนไหว)	- รายงานการประชุม/มติ - แบบสอบถาม
	2 สัปดาห์	- จัดทำหนังสือแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นถึงจังหวัด - เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นลงเว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	- งานจัดเตรียมความพร้อมที่ดินและแหล่งน้ำ (1-2) (กรณีมีพื้นที่อ่อนไหว) - งานจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กรณีไม่มีพื้นที่อ่อนไหว)	- รายงานการประชุม/มติ - สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน